



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (สอบปฏิบัติการสอน)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) เสร็จสิ้นแล้ว
จึงกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (สอบปฏิบัติการสอน) ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดการสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์)
ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เว็บไซต์ <http://teacher.chandra.ac.th/empl/index.php> และ
<http://www.chandra.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บัญชีรายละเอียดกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (สอบปฏิบัติการสอน)
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 แบบทำยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สาขาวิชา	หัวข้อการทดสอบความรู้ทางวิชาการและสอบปฏิบัติการสอน	วัน เวลา และสถานที่	รายชื่อผู้เข้าสอบ
ดนตรีสากล	<p>หัวข้อ : การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ที่ตรงกับความถนัดของผู้สอบ</p> <p>สอบปฏิบัติการสอนเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด โดยให้กำหนดขอบเขตเนื้อหา วิธีการที่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการได้ ภายในเวลา ๑๕ นาที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในเชิงวิชาการ เทคนิควิธีการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมเตรียมสื่อการสอน และเอกสารการสอนอย่างละ ๕ ชุด</p> <p>หมายเหตุ : ให้ผู้สอบนำเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มาเอง มหาวิทยาลัยจะมีตู้แอมป์ และเปียโนไฟฟ้าเตรียมไว้ให้</p>	<p>วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์จันทรเกษม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕</p>	<p>นางสาวชุตาลักษณ์ พิพันธ์</p> <p>นายวุฒมิชา เครือเนียม</p>